

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG THỔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV
V/v triển khai thực hiện Kết luận số
54-KL/TW ngày 09/5/2023 của
Ban Bí thư

Phong Thổ, ngày tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 3072/UBND-TH ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao các cơ quan, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn phối hợp với cấp ủy cùng cấp tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư (*sao gửi kèm theo*) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung Kết luận số 54-KL/TW thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng gắn với thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

2. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị, phản ánh, giám sát biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa cán bộ, công chức với tổ chức đảng, Nhân dân nơi cư trú.

3. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ

hường”; thực hiện có hiệu quả pháp luật về dân chủ ở cơ sở, tiếp cận thông tin, những quy định liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở. Nâng cao chất lượng thực thi công vụ, hiệu lực quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tiếp nhận, trả lời, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị chính đáng, hợp pháp, khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề Nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

4. Giao Phòng Nội vụ giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện kết luận của Ban Bí thư theo quy định; định kỳ tham mưu báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT, C1, NV.

CHỦ TỊCH

Trần Bảo Trung